

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒN ĐẤT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 303/UBND-TNMT

Hòn Đất, ngày 15 tháng 8 năm 2018

V/v tăng cường công tác bảo vệ môi trường và thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 943/UBND-KTCN ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường và thu gom xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường và thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện đã được Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo, từ đó đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; ngân sách đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường ngày được quan tâm; bảo vệ môi trường ở đô thị, khu dân cư được tăng cường; công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về ô nhiễm môi trường được duy trì thực hiện thường xuyên. Ý thức, trách nhiệm của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền ở một số xã, thị trấn chưa thường xuyên, sâu rộng; ý thức bảo vệ môi trường của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhân dân vẫn còn kém; vai trò trách nhiệm của một số ngành, địa phương trong công tác bảo vệ môi trường còn hạn chế. Tình trạng ô nhiễm môi trường, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường vẫn còn xảy ra ở một số nơi, nhất là ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt trên địa bàn khu dân cư tập trung, khu chợ tư phát, bến phà, khu du lịch, trên kênh rạch... chưa được thu gom, xử lý đúng quy định.

Để khắc phục tình trạng trên và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thu gom xử lý rác thải, chủ động ngăn ngừa và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Trước mắt tập trung giải quyết các vấn đề cấp bách về môi trường trên địa bàn huyện

UBND các xã, thị trấn tiến hành rà soát, kiểm tra chặt chẽ các hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý, thải bỏ, chôn lấp các loại chất thải sinh hoạt tại các khu dân cư, khu vực chợ, bến phà, nơi công cộng...; khẩn trương tiến hành dọn

đẹp vệ sinh, thu gom, xử lý triệt để rác thải sinh hoạt đang còn tồn đọng tại các điểm gây ô nhiễm hiện nay. Thường xuyên kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với những hành vi gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là việc vứt rác thải bừa bãi, xả rác thải trực tiếp xuống sông, kênh, rạch,...

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn và các phòng ban, tổ chức đoàn thể, Đài Truyền thanh tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đến từng doanh nghiệp và người dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của xã hội, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đối với công tác bảo vệ môi trường.

2. Một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngày càng sâu rộng bằng nhiều hình thức đa dạng hơn đến mọi người dân, mọi tầng lớp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường; vận động các nhà tài trợ, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư cùng tham gia công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện.

Tích cực triển khai thực hiện để đạt các tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới đối với các xã chưa đạt và tiếp tục thực hiện tốt các tiêu chí về môi trường đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong việc bố trí khu dân cư tập trung, trụ sở làm việc,... Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo thẩm quyền quy định tại Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ.

Trên đây là một số nội dung cần thiết về việc tăng cường công tác bảo vệ môi trường và thu gom xử lý rác thải trên địa bàn huyện Hòa Đức. Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai, phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và định kỳ 06 tháng gửi báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp).

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc việc triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng, tổng hợp và tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo đúng quy định. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Huyện uỷ (b/c);
- CT và các PCT UBND huyện;
- LĐVP, CV Lập;
- Đài Truyền thanh huyện;
- Lưu: VT, TNMT.

